



CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH DỰ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều ngày 24/1, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu chính thức trong Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Thái Bình.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: THÀNH TÂM

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong Đoàn đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người suốt đời cống hiến, hy sinh cho

sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, cho cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Lắng nghe lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kính dâng

đi theo con đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu dự Đại hội luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận và đóng góp trí tuệ vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xứng đáng với sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

THU THỦY

CHỈ THỊ Về tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021

LTS: Ngày 19 tháng 1 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021. Nội dung như sau:

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động trồng cây xanh phân tán trong nội đồng, bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hằng năm

của các ngành, các cấp và nhân dân, góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước. Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, (Xem tiếp trang 4)



Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại lễ phát động tết trồng cây xuân Canh Tý 2021.

► Trao quà tết cho hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

* Chiều ngày 24/1, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại chương trình, 61 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo của 8 huyện, thành phố đã được trao 50 chiếc xe đạp và 11 suất quà với tổng trị giá gần 130 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí được trích từ quỹ "Trái tim nhân ái" và do Câu lạc bộ Golf Bóng lửa vàng Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ nhằm động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui vẻ, ấm áp.

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cũng tiếp nhận 2.000 suất quà với tổng trị giá

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHÓNG VIÊN

► Tiếp tục xây dựng các chương trình hành động về phát triển giáo dục, đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Học kỳ vừa qua, các cơ sở giáo dục đã bảo đảm đúng tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục. Chất lượng giáo dục mầm non được duy trì, công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhận được sự quan tâm của đông đảo cha mẹ và cộng đồng xã hội. 99,9% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe định kỳ, 100% cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm an toàn thực phẩm, đổi mới bữa ăn cho trẻ. Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng cao, việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được tích cực thực hiện; thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra học sinh theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Các kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ cương, nền nếp, an toàn trường học tiếp tục được thực hiện tốt; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được mở rộng; thực hiện nghiêm túc công tác công khai, kiểm định chất lượng giáo dục.

Học kỳ II năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục tiếp tục xây dựng các chương trình hành động về phát triển giáo dục, đào tạo của tỉnh nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2, lớp 6 từ năm học 2021 - 2022. Bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đồng thời với việc phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các giải pháp huy động trẻ tới trường bảo đảm mục tiêu để ấn phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.

ĐANG ANH

► TIẾN HẢI Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 114 thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2021

Tham gia khóa học từ ngày 20 - 26/1 có 114 học viên là những thanh niên ưu tú được chọn từ 356 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2021 của huyện Tiến Hải. Các học viên được bồi dưỡng, học tập các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

MANH THẮNG

• Từ ngày 30/3/2021, hộ mới thoát nghèo tiếp tục được vay vốn chính sách

Đó là nội dung được quy định tại Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg, ngày 21/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Theo đó, kể từ ngày 30/3/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tiếp tục được thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo thay vì chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 theo Quyết định số 28. Mức cho vay tối đa của chương trình hiện đang là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm, thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang có 33.865 hộ mới thoát nghèo được vay vốn của Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ cho vay đạt gần 1.379 tỷ đồng, trong đó các huyện có dư nợ cao là Quỳnh Phụ (gần 201 tỷ đồng), Đông Hưng (hơn 193 tỷ đồng), Thái Thụy (gần 192 tỷ đồng). Trong năm 2020, Ngân hàng CSXH đã giải ngân cho 18.595 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với doanh số cho vay đạt hơn 766 tỷ đồng. Đến hết tháng 12/2020, tỷ lệ nợ quá hạn của chương trình chỉ chiếm 0,08%, trong đó huyện Kiến Xương có dư nợ cho vay đạt hơn 173 tỷ đồng và không có nợ quá hạn.

MINH HƯƠNG

• VŨ THƯ 11.133 hộ được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách

Năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư huy động tổng nguồn vốn đạt trên 367 tỷ đồng, tăng 14,56 tỷ đồng so với năm 2019. Tổng doanh số cho vay đạt trên 109,5 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt 95 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 366,3 tỷ đồng, nợ quá hạn 433 triệu đồng.

Năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai hiệu quả 8 chương trình tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để 11.133 hộ được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách. Phòng Giao dịch chú trọng công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình tín dụng, bảo đảm 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giúp các gia đình khó khăn có điều kiện nuôi con ăn học và vươn lên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

QUYÊN LƯU

Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

(Xem trang 3)



Quảng trường 14/10 (thành phố Thái Bình) rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Làng hoa vào vụ tết

(Xem trang 2)